



**SUY NIỆM
TIN MỪNG
CHÚA NHẬT**

*

Ngày 9-12-2012

**Chúa nhật 2 Mùa Vọng
Năm C**

Có lời Thiên Chúa phán

LỜI CHỨA: Lc 3, 1-6

Năm thứ mười lăm dưới triều hoàng đế Tibêriô, thời Phongxiô Philatô làm tổng trấn miền Giuđê, Hêrôđê làm tiểu vương miền Galilê, người em là Philipphê làm tiểu vương miền Iturê và Trakhonit, Lyxania làm tiểu vương miền Abilên, Khanna và Caipha làm thượng tế, có lời Thiên Chúa phán cùng con ông Dacaria là ông Gioan trong hoang địa. Ông liền đi khắp vùng ven sông Giođan, rao giảng kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội, như có lời chép trong sách sử Isaia rằng:

“Có tiếng người hô trong hoang địa: hãy dọn sẵn con đường của Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi. Mọi thung lũng, phải lấp cho đầy, mọi núi đồi, phải bạt cho thấp, khúc quanh co, phải uốn cho ngay, đường lối lồi, phải san cho phẳng. Rồi hết mọi người phạm sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa.”

SUY NIỆM

Mỗi lần mùa Vọng đến, ta lại gặp Gioan. Một cuộc sinh ra kỳ lạ, một lối sống khác thường. Hoang địa là nơi vắng người, trơ trụi, thiếu sự sống. Nhưng chính ở đó mà Gioan đã lớn lên và trưởng thành, trong sự gặp gỡ thâm trầm với Thiên Chúa. Càng lúc ông càng ý thức về sứ mạng của mình, nhưng ông đã kiên nhẫn chờ đợi nhiều năm tháng, cho đến ngày ông nghe thấy Thiên Chúa

(xem tiếp trang 2)

Nghe và nhìn trực tiếp Đức giáo hoàng với ứng dụng mới trên máy điện thoại

WHĐ (5.12.2012) – Tòa thánh Vatican sắp đưa ra một ứng dụng mới giúp người dùng theo dõi trực tiếp các hoạt động của Đức giáo hoàng và các đoạn video được ghi từ 6 webcam của Vatican.

Ông Gustavo Entrala, người sáng lập và giám đốc điều hành công ty Tây Ban Nha 101.es, là công ty phát triển “Ứng dụng Giáo hoàng” (Pope App), cho biết: ứng dụng miễn phí này cũng sẽ gửi đi các nhắc nhở và các liên kết đến các tin tức nổi bật nhất của các hãng tin của Vatican.

Trong một cuộc họp báo hôm 3-12 tại Vatican, ông Entrala nói với các phóng viên: “Gần như bạn sẽ được biết mọi điều Đức giáo hoàng làm hay nói”. Những điều này được gửi đến một thiết bị di động và người dùng “có thể trực tiếp nhìn thấy Đức giáo hoàng mỗi khi ngài nói”.

Ứng dụng này sẽ được phát hành cho iPhone và iPad vào ngày 10-12, còn phiên bản dành cho Android sẽ ra mắt vào tháng Giêng 2013.



Hầu hết mọi người chỉ được nhìn thấy Đức giáo hoàng trong các chương trình truyền hình trực tiếp qua vệ tinh vào dịp lễ Giáng Sinh và Phục Sinh ở Vatican.

Ông Entrala tâm sự: “Và tôi tự hỏi, điều gì sẽ xảy ra nếu Đức giáo hoàng *(xem tiếp trang 4)*

Từ 12-12-2012, có thể tweet [1] với Đức giáo hoàng trên Twitter [2]



Lombardi, SJ, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, Đài phát thanh Vatican và Trung tâm Truyền hình Vatican; và ông Gian Maria Vian, giám đốc báo L'Osservatore Romano.

Ngoài ra còn có ông Gregory Burke, cố vấn Phủ Quốc Vụ khanh Tòa Thánh về truyền thông và bà Claire Díaz-Ortiz, giám đốc chương trình “Đổi mới về xã hội” dành cho *Twitter*.

Sau đây là thông tin trên trang twitter.com ngày 3-12-2012 do bà Claire Díaz-Ortiz đăng tải:

*

Vào ngày 3-12-2012, Tòa Thánh Vatican cho biết: ngày 12-12-2012, Lễ Đức Mẹ Guadalupe, Đức giáo hoàng Bênêđictô XVI sẽ là vị giáo

(xem tiếp trang 4)

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

ngổ lời với ông. Lời của Ngài đưa ông ra khỏi hoang địa để đến với mọi vùng ven sông Giordan mà gặp con người. Lời Chúa ông nghe trở thành Lời Chúa ông công bố. Tiếng Chúa gọi ông trở thành tiếng ông mời gọi mọi người. Gioan là vị ngôn sứ cho dân tộc ông sau gần năm thế kỷ vắng bóng ngôn sứ. Ông sống trong dòng lịch sử của đạo lần đời: một hoàng đế Tibêriô, hai thượng tế Khanna và Caipha, một Philatô tham lam, tàn bạo, tổng trấn vùng Giude, một Hêrôđê, tiểu vương vùng Galilê, kẻ sẽ giết ông sau này. Gioan đón nhận toàn bộ dòng lịch sử ấy. Lịch sử dân tộc là nơi diễn ra lịch sử cứu độ. Gioan biết mình là Tiên Hô cho Đấng Cứu Thế, và ông cố làm tròn sứ mạng của mình trước lịch sử.

Gioan mời dân chúng sám hối. Không thể tiếp tục sống như xưa nữa. Đã đến lúc phải đổi đời, đổi lối nhìn, đổi lối nghĩ. Ông kêu gọi cả nước hãy sửa sang đường sá, để đón lấy Vua Mêsia, đáng ông không dám cởi dây giày. Đường quan trọng là đường vào cõi lòng. Có bao lối nghĩ quanh co, bao tính toán lệch lạc. Có những lũng sâu tâm tối, thiếu vắng ánh sáng tình yêu. Có những núi đồi ngạo nghễ của tự kiêu, tự mãn. Có những chỗ mấp mô, lồi lõm giữa người với người. Phải sửa cho thẳng, lấp cho đầy, uốn cho ngay. Phải san cho phẳng, bạt cho thấp... Sám hối là dọn con đường của lòng mình và mời mọi người cùng dọn các con đường thành đại lộ. Điều đó chẳng dễ dàng chút nào, và thường gây đau đớn. Vấn đề không phải chỉ là đi xung tội qua loa, nhưng là dẹp bỏ những chướng ngại trong tâm hồn, để Chúa có thể dễ dàng đến và ở lại.

Gioan đã là ngôn sứ chuẩn bị cho Chúa đến lần đầu. Chúng ta phải là ngôn sứ chuẩn bị cho Ngài đến lần cuối. Làm ngôn sứ cho dân tộc mình, cho thời đại mình: đó là ơn gọi của mọi Kitô hữu chẳng trừ ai. Cần cất tiếng hô bằng lời nói và bằng cuộc sống. Ôn cứu độ đã đến từ hai mươi thế kỷ nay, nhưng vẫn thiếu những con đường phẳng phiu, ngay thẳng, để Thiên Chúa có thể đến gặp con người. Xin Thánh Thần giúp chúng ta xây dựng những con đường mới trên những nẻo đường quen thuộc của nhân loại.

(xem tiếp trang 3)

“Sự hiệp thông giữa các Giáo hội địa phương tại Châu Á sẽ hỗ trợ nhau cách hữu hiệu hơn trong việc loan báo Tin Mừng”

Đức giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc trao đổi với WHĐ về Hội nghị toàn thể lần X của Liên HĐGM Á châu

WHĐ (3.12.2012) – Hội đồng Giám mục Việt Nam (HĐGMVN) đã cử Đức cha Phaolô Bùi Văn Đọc, giám mục Mỹ Tho, và Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, giám mục Thái Bình, đi dự Hội nghị toàn thể lần thứ X của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu (FABC). Đức cha Phaolô Bùi Văn Đọc đã giới thiệu cho chúng ta nội dung chính của Tài Liệu Làm Việc trong Hội nghị. Ngoài ra, chúng tôi cũng xin ngài cho biết một số thông tin liên quan đến Hội nghị. Xin trân trọng giới thiệu với độc giả.

– *Kính thưa Đức cha, là đại biểu chính thức của HĐGMVN tham dự Hội nghị lần X của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu, Đức cha có thể cho chúng con biết đôi nét về chủ đề cũng như nội dung chính của Hội nghị lần này?*

– Hội nghị toàn thể của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu lần này, vì là kỷ niệm 40 năm thành lập và quy chế được Tòa Thánh Vatican phê chuẩn vào năm 1972, nên đã chọn chủ đề: FABC kỷ niệm 40 năm – Đáp lại những thách đố tại Châu Á – (FABC AT FORTY YEARS: RESPONDING TO THE CHALLENGES OF ASIA). Hội nghị sẽ nhìn lại các sinh hoạt và đường lối đã vạch ra trong 40 năm qua, và chúc tụng tạ ơn Thiên Chúa; cố gắng phân định các dấu chỉ của thời đại và cầu nguyện xin Ôn Khôn Ngoan; cùng nhau suy nghĩ trong cái nhìn đức tin về bối cảnh mục vụ hiện nay tại Châu Á, và xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn Giáo hội; suy nghĩ về cách thức đáp ứng những thách đố trên bình diện mục vụ, xin ơn quảng đại và can đảm. Sau cùng Hội nghị muốn nói lên sự quyết tâm gắn thân mới mẻ và quyết liệt hơn cho Giáo hội tại Á Châu.

– *Chúng con được biết Đức cha sẽ có bài tham luận trong Hội nghị. Vậy Đức cha có ý định trình bày những gì với các giám mục Á châu?*

– Bài tham luận của tôi dựa trên số

5 của phần A là phần nhìn lại hoạt động và đường hướng của FABC trong 40 năm qua; và trên số 17 của phần B, tức phần bàn về sự phân định các dấu chỉ của thời đại; sau cùng nói qua về sinh hoạt của các thành phần Dân Chúa tại Việt Nam.

Trong phần đầu, ngoài việc nhắc lại đường lối đối thoại theo ba hướng mà FABC đã đề ra ngay từ khi mới thành lập (Tài Liệu Làm Việc, số 5): hướng về người nghèo, hướng về các nền văn hoá, hướng về các tôn giáo, tôi có đề nghị nên cùng nhau suy nghĩ về một hướng thứ tư, là đối

thoại với xã hội vô thần duy vật. Tôi có nhắc tới sự hướng dẫn tích cực của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI trong dịp các giám mục Việt Nam đi viếng mộ hai thánh Phêrô và Phaolô năm 2009.

Trong phần thứ hai, tôi nhắc lại số 17 đề cập đến một “văn hoá mới” đang lan rộng tại Châu Á và làm đảo lộn những giá trị cổ truyền, do ảnh hưởng của việc toàn cầu

hóa, tạo ra một não trạng “duy thể tục”, duy vật, duy hưởng thụ, duy tương đối. Trong thực tế hiện nay, não trạng này cũng khá phổ biến ở Việt Nam, giống như ở nhiều nước Á Châu khác. Não trạng này, nếu không được lưu ý kịp thời, có thể làm xói mòn các niềm tin tôn giáo, và ngay cả đời sống đức tin Kitô giáo.

Trong phần thứ ba, tôi đề cập tới những nỗ lực của Giáo hội tại Việt Nam, tiêu biểu là Đại hội Dân Chúa năm 2010, một cố gắng nhìn lại của Giáo hội tại Việt Nam để hướng tới việc sống đức tin sâu xa hơn, trên cả ba bình diện mầu nhiệm, hiệp thông và sứ vụ, để làm chứng cho Tin Mừng về Tình Yêu của Thiên Chúa trên Quê hương Đất Nước Việt Nam và tất cả những nơi mà có người Việt Nam Công Giáo hiện diện.

– *Khi tham dự Hội nghị lần này, Đức cha có ước mong gì cho các Giáo hội tại châu Á và cách riêng cho Giáo hội tại Việt Nam?*

(xem tiếp trang 4)

Hội nghị toàn thể Liên Hội đồng Giám mục Á châu: luồng gió trong lành và tươi mát của sự hiệp thông

*Đức hồng y Gioan Baotixita trả lời phỏng vấn
về Hội nghị toàn thể lần X của Liên HĐGM Á châu*

WHĐ (1.12.2012) – Khi Liên Hội đồng Giám mục Á châu có ý định tổ chức Hội nghị toàn thể tại Việt Nam, người đầu tiên họ tham khảo ý kiến là Đức hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn, Tổng giám mục TGP. TP. HCM. Đức hồng y đã vui lòng trả lời những câu hỏi của chúng tôi về việc tổ chức Hội nghị tại Việt Nam. Xin trân trọng giới thiệu với quý độc giả.

– *Kính thưa Đức hồng y, chúng con được biết Liên Hội đồng Giám mục Á châu (FABC) đã hỏi ý kiến của Đức hồng y về việc tổ chức Hội nghị toàn thể lần đầu tiên tại Việt Nam. Xin Đức hồng y vui lòng cho chúng con biết thêm chi tiết.*

– Năm 2007, vị Phó Tổng thư ký FABC đến gặp tôi và ngỏ ý muốn tổ chức Hội nghị toàn thể lần IX năm 2008 tại Việt Nam. Lúc bấy giờ tôi trả lời rằng chúng tôi chưa có đủ nhân sự và phương tiện, và hẹn đến năm 2012. Sau đó Ban Tôn giáo Chính phủ có đến gặp tôi và đề nghị tôi nên nhận lại lời đề nghị của FABC. Tôi trả lời rằng vào thời điểm này, tôi không thể rút lời lại.

Năm 2009, trong Hội nghị lần IX tại Manila, Đức Tổng giám mục Quevedo, lúc đó là Tổng Thư ký FABC, có xin các tham dự viên cho biết ý kiến về điểm tổ chức Hội nghị lần X. Đa số tương đối (không quá bán) chọn Việt Nam.

Đầu năm 2011, Ban Thường Vụ FABC có mời tôi dự cuộc họp ở Bangkok. Vị Tổng Thư ký có đặt cho tôi hai câu hỏi: (1) Nhà Nước Việt Nam có cho các thành viên FABC nhập cảnh không? (2) Nếu tổ chức tại Việt Nam, các tham dự viên Hội nghị X có được tự do phát biểu không? Tôi trả lời: (1) Xem ra Nhà Nước Việt Nam muốn cho tổ chức Hội nghị IX tại Việt Nam, nên tôi nghĩ rằng Nhà Nước sẽ cho các tham dự viên nhập cảnh; (2) Năm 2010, Hội đồng Giám mục Việt Nam (HĐGMVN) có tổ chức Đại Hội Dân Chúa Việt Nam với sự tham dự của đại diện 26 giáo phận tại Việt Nam, cùng một số đại diện những Giáo hội ngoài Việt Nam và có cộng đoàn công giáo Việt Nam. Tôi thấy mọi người phát biểu cách tự do, tất nhiên theo chủ đề HĐGMVN nêu ra là xây mới Giáo hội tại Việt Nam thành

Giáo hội mẫu nhiệm - hiệp thông - sứ vụ. Sau đó FABC quyết định tổ chức Hội nghị X năm 2012 tại Việt Nam.

– *Trong thực tế, việc tổ chức Hội nghị X ở Việt Nam có gặp trở ngại gì không?*

– Tôi thấy có một số trở ngại từ cả đôi bên. Nhìn bề mặt là những thủ tục hành chánh phức tạp. Nhìn chiều sâu, là sự nghi ngờ và sợ sệt từ đôi bên. Song cho đến nay, xem ra đôi bên hiểu nhau hơn, nhất là biết rõ hơn về chủ đề của Hội nghị X là Loan Tin Mừng Sự Sống và Tình Thương của Chúa Giêsu Kitô nhằm đáp lại những thách đố trong xã hội Á châu hôm nay. Và đôi bên có những bước mở đường cho nhau vượt qua những nghi ngại.

– *Đức hồng y đã nhiều lần tham dự các Hội nghị toàn thể của Liên Hội đồng Giám mục Á châu, Đức hồng y có nhận định và cảm nghĩ ra sao về những Hội nghị đó?*

– Từ những Hội nghị VII năm 2000 tại Bangkok, Hội nghị VIII năm 2004 tại Hàn Quốc, và Hội nghị IX năm 2009 tại Manila, tôi thấy một số điều:

- Thủ tục hành chánh đơn giản hơn, không cảm thấy có sự nghi ngại, sợ sệt.

- Mỗi nơi mang màu sắc văn hóa dân tộc đặc thù của mình.

- Mở rộng sự hiệp thông và phong phú hóa lẫn nhau giữa các Giáo hội địa phương tại lục địa mệnh mông này.

– *Chúng con biết rằng Hội nghị X sẽ tổ chức tại Tòa giám mục Xuân Lộc nhưng lại kết thúc ở Thành phố Hồ Chí Minh. Đức hồng y có thể cho chúng con biết rõ hơn về chương trình này?*

– Đúng như thế, Hội nghị X sẽ bế mạc tại giáo phận Sài Gòn, Thành phố HCM. Các hồng y, giám mục Á châu, muốn đi đến nhiều nhà thờ trong Thành phố cùng dâng lễ với người công giáo Việt Nam vào lúc 18g30 chiều thứ Bảy 15-12-2012, để đi vào chiều rộng và chiều sâu của đời sống đạo nơi người công giáo Việt Nam. Và 9g30 Chúa Nhật 16-12-2012, Hội nghị sẽ cử hành Thánh Lễ bế mạc tại Nhà thờ chánh tòa Sài Gòn, cùng công bố sứ điệp của Hội nghị toàn thể lần X. Sau đó dự

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu, sám hối không phải là điều dễ dàng, bởi lẽ chúng con không đủ khiêm tốn để nhận mình lầm lỗi.

Chúng con ngỡ ngàng khi thấy Chúa là Đấng vô tội mà lại đứng chung với các tội nhân, chờ Gioan ban phép Rửa.

Chúa đã muốn nên bạn đồng hành với phận người mỏng dòn yếu đuối chúng con; xin cho chúng con biết thường xuyên điều chỉnh lối nghĩ và lối sống của mình, tỉnh táo để khỏi rơi vào ảo tưởng, thành thật để khỏi tự dối mình.

Ước gì Chúa ban cho chúng con ơn hoán cải, dám đi đến những hành động cụ thể, và chấp nhận những cắt tĩa đớn đau. Nhưng xin đừng quên ban cho chúng con niềm vui của Giakêu, hạnh phúc vì được tự do và được yêu mến. ■

Lm Anton Nguyễn Cao Siêu, SJ

tiệc bế mạc tại Tòa Tổng giám mục. Qua thời gian chuẩn bị vất vả và kéo dài, tôi cảm thấy các thành phần trong gia đình giáo phận đều phấn khởi và nhiệt tình để đón tiếp đại diện các Giáo hội tại châu Á. Chắc không chỉ vì tính hiếu khách, trọng khách của người Việt Nam, song còn vì niềm tin vào tình huynh đệ con một Cha, bốn biển anh em một nhà.

– *Đức hồng y hi vọng Hội nghị X sẽ để lại gì cho Giáo Hội tại Việt Nam cũng như cho các Giáo hội khác tại châu Á?*

– Tôi hy vọng rằng Hội nghị X của FABC sẽ mở rộng cánh cửa cho luồng gió trong lành và tươi mát của sự hiệp thông trong Giáo hội thổi vào đời sống người công giáo Việt Nam. Đồng thời, nhờ sự gặp gỡ, trao đổi, hiểu biết lẫn nhau, nhiều người trên lục địa này sẽ mở rộng tình huynh đệ đồng cảm, tương thân tương trợ, trong thế giới của thời kinh tế thị trường với sự cạnh tranh sống chết, và đấu tranh loại trừ nhau.

Tòa Tổng giám mục TP.HCM,
ngày 30-11-2012

*Gioan B. Phạm Minh Mẫn
Hồng y Tổng giám mục*

hoàng đầu tiên sử dụng *Twitter*. Từ bây giờ, mọi người ở khắp nơi sẽ có dịp *tweet* các câu hỏi liên quan đến đức tin và niềm tin bằng cách sử dụng *hashtag* [3] #AskPontifex. Câu hỏi sẽ được một ban điều phối của Vatican giúp cho Đức giáo hoàng trả lời trên tài khoản *Twitter* mới của ngài vào ngày 12-12 khi Đức giáo hoàng *tweet* trực tiếp trong buổi tiếp kiến chung ngày thứ Tư hằng tuần.

Các nhà lãnh đạo tinh thần và tôn giáo trên khắp thế giới gửi thông điệp và hiện diện đặc biệt mạnh mẽ trên *Twitter*. Có lẽ không có gì đáng ngạc nhiên khi chúng ta thấy rất nhiều người tham gia vào lĩnh vực tôn giáo và tâm linh: các *follower* [4] phản hồi các chủ đề này bằng các câu trả lời, *tweet* lại, và nhấp chuột vào các “liên kết” (*links*) về các chủ đề này thường xuyên hơn là vào các đề tài khác. Từ những tên tuổi được cả toàn cầu biết đến, đến các vị mục tử ở địa phương và các nhóm tôn giáo, nhiều nhà lãnh đạo tinh thần đã sử dụng *Twitter* để phục vụ cộng đoàn và chia sẻ những thông điệp đầy ý nghĩa.

Ngoài tiếng Anh [@pontifex] là ngôn ngữ chính, trang *Twitter* của Đức giáo hoàng còn bao gồm các ngôn ngữ:

- Tây Ban Nha: @pontifex_es
- Ý: @pontifex_it
- Bồ Đào Nha: @pontifex_pt
- Đức: @pontifex_de
- Ba Lan: @pontifex_pl
- Ả rập: @pontifex_ar
- Pháp: @pontifex_fr

Sự hiện diện của Đức giáo hoàng trên *Twitter* có ý nghĩa rằng: bất kể bạn sống ở đâu hay bạn là ai, bạn luôn có thể kết nối với một trong những nhà lãnh đạo tôn giáo có ảnh hưởng nhất trên thế giới, và được ngài trực tiếp khích lệ. ■

Chú thích của WHD:

- [1] *tweet*: tin nhắn/gửi tin nhắn trên mạng xã hội *Twitter*.
- [2] *Twitter*: mạng xã hội cho phép nhắn tin tối đa 140 ký tự.
- [3] *hashtag*: thuật ngữ của mạng xã hội *Twitter*, để chỉ “từ hoặc chuỗi các ký tự bắt đầu với một dấu #”.
- [4] *follower*: thuật ngữ của mạng xã hội *Twitter*, có nghĩa là “bạn đọc theo dõi” hay “người ghi danh đọc *tweet*”.

“Sự hiệp thông giữa các Giáo hội địa phương...”

– Cũng như một số Đức cha Việt Nam khác, tôi mới biết FABC, vì từ trước tới nay, chúng tôi ít có dịp giao lưu, nhưng lần này tôi hy vọng sẽ là “một sự bắt đầu mới” của Giáo hội tại Việt Nam hội nhập vào khu vực Á Châu, một sự hội nhập rất cần thiết, vì rõ ràng Việt Nam là một quốc gia Á Châu, dân tộc Việt Nam là một dân tộc Á Châu. Chắc chắn chúng ta có rất nhiều điểm chung với các Giáo hội chị em tại Á Châu. Sự hiệp thông giữa các Giáo hội địa phương tại Châu Á sẽ làm cho Giáo hội trở nên năng động hơn, vui tươi hơn, và hỗ trợ nhau cách hữu hiệu hơn trong việc loan báo Tin Mừng cho chư dân

Nghe và nhìn trực tiếp Đức giáo hoàng...

có thể chạm vào tay của chúng ta, tay của mỗi người trên thế giới”, khi chúng ta có sẵn một thiết bị di động hoặc điện thoại thông minh?

“Chúng tôi sẽ phát đi trực tiếp đến điện thoại của bạn tất cả những gì Đức giáo hoàng nói”, chẳng hạn như Kinh Truyền Tin ngày Chúa nhật, buổi tiếp kiến chung ngày thứ Tư và các sự kiện quan trọng khác.

Ông nói thêm: “Người dùng cũng có thể xem những hình ảnh mới nhất của Đức giáo hoàng hay tìm các dữ liệu truyền thông được lưu trữ. Tất cả các liên kết sẽ được chia sẻ trên mạng internet”.

Năm 2011, Tòa thánh đã bắt đầu phát trực tiếp các hoạt động của Đức giáo hoàng trên mạng internet bằng chương trình nghe nhìn Silverlight qua cổng thông tin news.va.

“Ứng dụng Giáo hoàng” sẽ nhắc người dùng khi có một sự kiện sắp diễn ra và thiết bị di động sẽ nhận được nội dung truyền đi trực tiếp từ Trung tâm Truyền hình Vatican.

Ứng dụng này cũng sẽ cho người dùng xem được hình ảnh từ một trong 6 webcam truyền trực tiếp từ Vatican. Hai webcam đặt trên mái vòm Vương cung thánh đường Thánh Phêrô: một cái quan sát Quảng trường Thánh Phêrô, và cái kia để xem văn phòng Thống đốc Vatican. Một webcam đặt trên cao, nơi hàng

và việc Tân Phúc âm hoá. Tôi tin vào cái nhìn tiên tri của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II: thế kỷ 21 là thế kỷ của Châu Á. Chúng ta hãy mạnh dạn giới thiệu gương mặt Chúa Giêsu cho các dân tộc Á Châu, cho các nền văn hoá Á Châu. Chắc chắn Ngài sẽ thu phục được những con người Á Châu, vì chính Ngài cũng là một người Á Châu như mọi người Á Châu chúng ta. Ngài sẽ ban cho chúng ta Thần Khí Phục Sinh của Ngài, và càng ngày sẽ càng có thêm người được chia sẻ Tình Yêu và Sự Sống của Ngài. Ngài sẽ đẩy lùi “nền văn hoá sự chết” khỏi lục địa Á Châu.

– *Chúng con chân thành cảm ơn Đức cha về những thông tin và chia sẻ sâu sắc của Đức cha.* ■

cột xung quanh Quảng trường Thánh Phêrô để quan sát Vương cung thánh đường và các căn phòng của Đức giáo hoàng. Một webcam hướng vào mộ Chân phước Gioan Phaolô II tại Đền Thờ Thánh Phêrô; một webcam khác đặt trên đồi Vatican hướng về phía mái vòm Vương cung thánh đường này và webcam cuối cùng hướng vào khu vườn biệt điện mùa hè của Đức giáo hoàng tại Castel Gandolfo.

Công ty truyền thông Entrala cũng được chỉ định thiết kế một sách điện tử (e-book) mới cho Năm Đức Tin sẽ được phát hành vào năm tới.

Đức Tổng giám mục Claudio Celli, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Truyền thông Xã hội, cho biết Tòa Thánh đã gửi thư đến các Hội đồng giám mục trên thế giới, yêu cầu gửi cho Văn phòng của ngài các văn bản, tài liệu, hình ảnh, video và cả âm nhạc liên quan đến “việc cử hành Năm Đức Tin tại địa phương”.

Quyển đầu tiên của sách điện tử này sẽ gồm tất cả những phát biểu và các hoạt động khác của Đức giáo hoàng trong Năm Đức Tin.

Mỗi châu lục sẽ có một quyển riêng gồm các nội dung đa phương tiện cho biết Năm Đức Tin được cử hành và sống tại đây như thế nào.

Đức Tổng giám mục Celli nói, khi kết thúc Năm Đức Tin vào ngày 24-11-2013, “chúng ta sẽ có một bộ sưu tập lớn nhất và phong phú nhất về những cử hành này”. ■

(Theo CNS, 4-12-2012)

Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam tuyển chọn bài viết, tin tức từ hdgmvietnam.org, phát hành thứ Năm hằng tuần trên trang hdgmvietnam.org theo dạng pdf